



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานกฎหมายและคดี สำนักงานปลัด

ที่ นฐ ๗๗๔๐๑/

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ผลการดำเนินการตามแบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามนโยบาย No Gift Policy รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว

ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบต่อแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) โดยกำหนดให้มีการขับเคลื่อนดำเนินการตามกิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ (Big Rock) กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใสไร้ผลประโยชน์ เป้าหมายที่ ๑ ข้อ ๑.๑ ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว ได้มอบหมายให้สำนักงานปลัด อบต.เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำแนวทางขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบการจัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายในสังกัดทราบและถือปฏิบัติตามนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) โดยเคร่งครัดและต่อเนื่อง นั้น

สำนักงานปลัด อบต. ได้ดำเนินการตามแนวทางฯ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการดังกล่าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) และได้รับรายงานการปฏิบัติตามประกาศฯ ของแต่ละสำนัก/กอง ในรอบการรายงานที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานการดำเนินการตามประกาศฯ ในรอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผลปรากฏจากที่ได้รับการรายงานไม่พบบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว ดำเนินการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามแนวทางฯ ดังกล่าว (รายละเอียดปรากฏตามบัญชีสรุปรายงานการดำเนินการที่แนบมาพร้อมนี้) และไม่ปรากฏว่ามีประชาชนผู้มารับบริการร้องเรียนว่าเจ้าหน้าที่สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียวรายใด รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเบญจวรรณ เอกเผ่าพันธุ์)

นิติกร

(นางสาวศศิภาญจน์ อรุณศรีญโรจน์)

หัวหน้าสำนักปลัด

(นายพรสวรรค์ สุนทรสารทูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว

(นายเอกราช คุ่มล้วนล้อม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว

(นายยุทธนา สิริปรีชาชาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว

สรุปรายงานการดำเนินการ

การรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบาย No Gift Policy

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ผลการดำเนินงาน	สำนัก/กองที่ดำเนินการ
ไม่พบบุคลากรในสังกัดดำเนินการฝ่าฝืน/ไม่เป็นไปตามแนวทางฯ	สำนักงาน ปลัด อบต.กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม